

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống bệnh bạch hầu

Kính gửi:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện các Thông báo số 373/TB-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020); Công văn số 2337/BCA-X03 ngày 09/7/2020 của Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ); Công văn số 846/UBND-KGVX ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; Công văn số 885/UBND-KGVX ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng và phong trào cách mạng Việt Nam nói chung. Khẳng định công lao to lớn của người chiến sĩ cộng sản kiên cường Lương Văn Tri - người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Lạng Sơn đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng nâng cao lòng tự hào và niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2020)

Nêu bật quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam trong 75 năm qua; phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức và những nhiệm vụ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Phổ biến, giải thích những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng thể trận an ninh nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, sự gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng CAND trong đấu tranh giải phóng dân tộc, phòng chống tội phạm; gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kết quả và nhiệm vụ thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh trật tự trong tình hình mới.

Biểu dương những thành tựu to lớn trong 15 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng CAND trong tham mưu và làm tốt vai trò nòng cốt, đưa phong trào bảo vệ ANTQ liên tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch nhằm phi chính trị hóa lực lượng CAND chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa CAND với Quân đội nhân dân, với các tầng lớp nhân dân và các ngành, các cấp... làm suy yếu lực lượng CAND. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn tỉnh, nhất là trong lực lượng CAND.

3. Tuyên truyền công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của chính bản thân trẻ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là phòng, tránh đuối nước. Phản ánh hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thông tin

về việc tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đáp ứng yêu cầu thực tế và mục tiêu đề ra; công tác đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng xây dựng khu vui chơi, bể bơi và chương trình bơi an toàn cho trẻ em.

4. Tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh bạch hầu

Cung cấp các thông tin cần thiết, các khuyến cáo, biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu để người dân hiểu, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh, đưa các trường hợp nghi ngờ mắc đến ngay các cơ sở y tế để được khám bệnh và điều trị. Chú trọng tuyên truyền rõ lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh và vận động người dân đưa trẻ em đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng bảo đảm đủ mũi và đúng lịch.

5. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên./.

Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: <http://stttt.langson.gov.vn/> (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TTBCXB, VP;
- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB (Loan).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yến